

Số: 101 /TB-UBND

Nam Trực, ngày 15 tháng 5 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của UBND huyện tại hội nghị sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2017

Ngày 11/5/2017 tại xã Nam Hùng, UBND huyện tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân năm 2017, tiếp tục triển khai tiêm phòng cho đàn chó, mèo. Tham dự hội nghị có lãnh đạo chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, Lãnh đạo UBND huyện; Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT; Trạm chăn nuôi và thú y; Các đ/c Chủ tịch UBND, PCT UBND - Trưởng ban Nông nghiệp và Trưởng thú y các xã, thị trấn.

Tại hội nghị sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác chăn nuôi thú y tiêm phòng vụ xuân cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn huyện; ý kiến tham luận của các đại biểu dự hội nghị; ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh. Đ/c Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện đã kết luận giao nhiệm vụ như sau:

Vụ xuân 2017 cùng với việc chỉ đạo gieo cấy lúa xuân, công tác chăn nuôi thú y đặc biệt là tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm được UBND huyện tập trung chỉ đạo triển khai sớm, kết quả tiêm phòng cho đàn lợn, trâu, bò đạt được khá tốt; đàn lợn đạt 102,2%, đàn trâu bò đạt 100,1%. Riêng đàn chó, mèo kết quả đạt thấp, toàn huyện là 32,3%. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số xã, thị trấn chưa được quan tâm đúng mức, còn có tình trạng giao khoán cho trưởng thú y xã; phương pháp, cách thức triển khai tiêm chưa hợp lý; kinh phí hỗ trợ hạn hẹp thậm chí có xã không hỗ trợ...dẫn đến kết quả tiêm thấp (xã Nam Hoa 12,5%, Nam Toàn 18,9%, Nam Hải 16,7%...).

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm vụ xuân 2017, UBND huyện thống nhất công việc cần làm tiếp theo đối với các đơn vị cụ thể:

1. Đối với Phòng Nông nghiệp & PTNT, Trạm chăn nuôi và thú y huyện:

- Căn cứ Luật thú y, các Nghị định của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của tỉnh viết bài tuyên truyền về tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo gửi các xã, thị trấn để tuyên truyền, tiếp tục triển khai tiêm bổ sung vắc xin dại cho đàn chó, mèo. Phần đầu đến 31/5/2017 phải xong (trước khi gặt lúa xuân).

- Phối hợp với các xã, thị trấn thống kê chính xác tổng đàn chó, mèo của từng đơn vị; danh sách Đảng viên, cán bộ nuôi chó, mèo đã chấp hành tiêm phòng và không chấp hành tiêm phòng; thông báo cho lãnh đạo các xã, thị trấn

